

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ เลขาธิการ กพฐ.

● นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค. 2563

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ วิทยานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. นำโดย นายสนธิ แยมเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพฐ. โดยผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 1,180 คน มีตำแหน่งว่างรวม 57 อัตรา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายอำนาจ วิทยานุกูล เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยดำเนินการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด มีผู้สมัครสอบจำนวน 1,235 คน มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 1,180 คน แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 973 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 207 คน โดยมีตำแหน่งว่าง รวม 57 อัตรา แบ่งเป็นสังกัด สพป. จำนวน 41 อัตรา และสังกัด สพม. จำนวน 16 อัตรา สำหรับการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผู้บริหารงานในครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ ตามนโยบายของ สพฐ. ที่จะไม่ให้ขาดผู้บริหารในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละเขต โดยคณะทำงานได้มีการวางมาตรการเพื่อให้สามารถจัดสอบได้ด้วยความเรียบร้อย เช่น มีเครื่องสแกน เจาหน้าที่คัดกรอง และจัดรับฝากสัมภาระ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเท่าเทียม ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนั้นยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และจัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ห้องละไม่เกิน 20 คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอีกด้วย

นายอำนาจ ยังกล่าวต่อไปว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ พบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกขั้นตอนมีมาตรการดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการตรวจรับข้อสอบ การคัดกรองผู้เข้าสอบ การจัดเก็บสิ่งของ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่างทางสังคม และจัดห้องสอบแยกให้ผู้สมัครที่มาจากจังหวัดระยอง จำนวน 4 คน ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากได้ประเมินแล้วมีความเชื่อมั่นว่า จะได้นักบุคคลที่มีศักยภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและคาดหวังไว้ คือ เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ดี เหมาะสมกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่บริหารการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

“หลังจากสอบคัดเลือกแล้ว ในส่วนของการพัฒนา ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ก็ได้นโยบายมาให้เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและความรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy) รวมถึงการมีความเป็นผู้นำในด้านวิชาการและด้านการบริหาร ซึ่ง สพฐ. ได้มีการประชุมกับคณะทำงานว่าในขั้นตอนการพัฒนาและอบรม ให้เพิ่มเติมความรู้ในส่วนนี้ด้วย จากนั้นจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลประเมินความรู้ของแต่ละคน โดยใช้เวลา 6 เดือน

สำหรับการเตรียมตัวและพัฒนาในส่วนนี้ สพฐ. คาดหวังว่า รองผู้อำนวยการแต่ละรุ่นที่เราได้พัฒนาไป จะมีความรู้ด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับโลกอนาคต ที่มีความเป็นโลกาภิวัตน์ หรือ globalization เนื่องจากสังคมโลกวันนี้ต้องการคนที่เป็นรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เราจึงต้องการที่จะพัฒนา และส่งเสริมพวกเขาให้มีศักยภาพเพียงพอ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ การสอบในวันนี้เป็นการสอบภาค ก วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ และวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการสอบภาค ข ความสามารถทางการบริหาร เป็นการประเมินจากประวัติ ประสบการณ์ทางการบริหาร และผลงาน จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ตามที่ สพฐ. กำหนด แล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ต่อไป

ศนท.สอ. ภาพ/ข่าว

อ่านเพิ่มเติมได้จาก [สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน](#)